

Văn phòng Cố vấn Nhân dân Quận Columbia
Sandra Mattavous-Frye, Cố vấn Nhân dân
1133 15th Street N.W., Suite 500, Washington, D.C. 20005
(202) 727-3071. Fax (202) 727-1014. TTY/TDD (202) 727-2876
www.opc-dc.gov . Twitter @DCOPC. www.facebook.com/DCPeoplesCounsel



Công bố Ngay lập tức: Thứ Năm, 11 tháng 8 năm 2016

Liên hệ: Doxie A. McCoy, Viên chức Phụ trách Thông tin Công cộng
(202) 261-1180, dmccoy@opc-dc.gov

OPC Giành Chiến thắng có Giá trị 2.4 Triệu Đô la cho Người tiêu dùng Gas ở Washington

Washington, D.C. – Hôm nay, Cố vấn Nhân dân Quận Columbia Sandra Mattavous-Frye đã cho biết rằng các khách hàng của Washington Gas Light (WGL) sẽ được trả lại 2.4 triệu đô la theo kết quả của một khiếu nại mà OPC nộp hồ sơ chống lại WGL vào năm 2014, chất vấn những hoạt động thanh toán không được phép và trái luật của công ty. Ủy ban Dịch vụ Công đã ban hành một lệnh ngày hôm nay chỉ đạo WGL phải trả lại tiền cho khách hàng.

Trong bản khiếu nại của mình, OPC đã yêu cầu Ủy ban mở một cuộc điều tra những cáo buộc rằng WGL đã thanh toán quá nhiều cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Cạnh tranh, là các nhà cung cấp mà do một lỗi của WGL, đã cung cấp nhiều gas tự nhiên hơn nhu cầu trong mùa đông 2008-2009. Do việc thanh toán không được phép này, những người tiêu dùng của Quận đã phải chịu thiệt thòi bởi vì cuối cùng chính họ phải trả các chi phí của việc thanh toán thừa thông qua tiền phí dịch vụ của họ.

“Đây là một chiến thắng to lớn của người tiêu dùng Quận,” Mattavous-Frye nói. “OPC rất nghiêm túc trong việc bảo vệ người tiêu dùng Quận. Do vậy, khi các luật sư của OPC nhận ra các hoạt động đáng ngờ, việc nộp hồ sơ cho khiếu nại này chống lại Washington Gas là một bước đi phù hợp, thích đáng và cuối cùng đã có kết quả có lợi cho các cư dân của Quận. Tôi rất vui vì PSC cũng đồng ý với chúng ta.”

###

Văn phòng Cố vấn Nhân dân Quận Columbia là một cơ quan độc lập của Chính quyền Quận Columbia và là đại diện cho các khách hàng sử dụng dịch vụ năng lượng và viễn thông.

OPC Gets \$2.4 Million Win for Washington Gas Rate Payers